

# รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

ครั้งที่ 22/2554

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M

-----

## ผู้เข้าประชุม

อาจารย์สายัน พุทธลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์, อาจารย์ธีรวัฒน์ ปานกลาง, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โทษารมย์, นางสาวณัฐวรรณ สุขทั่ว, นางสาวนัทธี เพ็ญฟู, นายสุนทร ปาละพันธ์, นายอดิสร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทูวิล, นายขวัญชัย ช้างเกิด, นายบัญญัติ เสกน้าโชค

## ผู้ไม่มาประชุม

ศส.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์พรธิภา ไกรเทพ

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### 1.1 การปรับลดเงินงบประมาณแผ่นดิน

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การปรับลดเงินงบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2555 ประมาณ 9 ล้านบาท ซึ่งมีผลกระทบต่องานศูนย์ศึกษาป้องกัน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก

### 1.2 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555

ประธานฯ แจ้งเรื่อง มหาวิทยาลัยได้รับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 87 อัตรา โดยจะทำการจัดสรรให้กับอาจารย์และบุคลากรอีกครั้งหนึ่ง และสามารถเรียกสอบได้เลยเพื่อบรรจุเมื่อจบประมาณผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว

### 1.3 การได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียน

ประธานฯ แจ้งเรื่อง มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ ในปี 2555 เพื่อจัดสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ซึ่งแทนที่อาคารดนตรีและอาคารเกษตร

### 1.4 การจัดทำหลักสูตรของคณะครุศาสตร์

ประธานฯ แจ้งเรื่อง คณะครุศาสตร์จะต้องทำหลักสูตรให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2555 เพื่อที่จะดำเนินการรับนิสิตให้ทันกับหลักสูตรใหม่ ส่วนสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา วัตถุประสงค์ศึกษา และจิตวิทยา ครุสภาไม่สามารถออกไปรับรองให้ เพราะทาง กพ. ไม่มีอัตราให้บรรจุในโรงเรียน

### 1.5 การลดหย่อนค่าหน่วยกิต

ประธานฯ แจ้งเรื่อง มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการลดหย่อนค่าหน่วยกิตให้กับนิสิต โดยร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน โดยให้นิสิตเข้าเว็บไซต์เพื่อยื่นความจำนงขอรับการลดหย่อนค่าหน่วยกิตได้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ซึ่งจะต้องเป็นนิสิตภาคปกติเท่านั้น โดยขณะนี้มียุติบัตรลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ จำนวน 10,820 คน และไม่ขอรับสิทธิ์ จำนวน 926 คน

### 1.6 การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนพิเศษ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การขอเบิกค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเนติบัณฑิตไทยเป็นกรณีพิเศษ ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้สอนสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีความรู้ดังกล่าว จำนวน 5 คน คนละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยเบิกจากเงินค่าบำรุงสาขาวิชานิติศาสตร์

### 1.7 การสรุปภาพบรรยากาศ การจัดโครงการณรงค์วันเอดส์โลก

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การสรุปภาพบรรยากาศ การจัดโครงการณรงค์วันเอดส์โลก ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1 ชั้น 1 ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่มีประโยชน์ต่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

## วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข คือ เปลี่ยนจากคำว่า ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็น คำว่า ประธานฯ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

### วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

#### 3.1 การเปิดรับสื่อสำหรับนิสิตและนักศึกษา

ประธานฯ สอบถาม เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อสำหรับนิสิตและนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2554 โดยนายวิเชียร กล่าวว่า จะทำการเปิดให้นิสิตนักศึกษาได้มารับสื่ออีกครั้งในระหว่างวันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2554 ตามช่วงเวลาเดิม

### วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

### วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

#### 5.1 การดำเนินการและการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยง

นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่อง จากกรณีที่ได้เข้าร่วมประชุมกับงานประกันคุณภาพเรื่องการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 นั้น โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานต่าง ๆ ได้ระบุนโยบายเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ มาอย่างน้อย 3 อย่าง และจะนำมาซึ่งน้ำหนักว่าจะนำความเสี่ยงในการทำงานด้านใดส่งให้กับงานประกันคุณภาพ ซึ่งจะขอให้ส่งในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ซึ่งแต่ละงานแบ่งดังนี้

นางสาวชื่นชีวิน รับผิดชอบ ด้านงานประกันคุณภาพภายใน งานประกันอุบัติเหตุ และงานทุนสำหรับนิตินิติการและนิตินิติสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางสาวอัญชลี รับผิดชอบ ด้านงานอนามัย

นางสาวฉวีวรรณ รับผิดชอบ ด้านงานธุรการ ทุนการศึกษา

นางสาวนันทิ รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผน

นายสุนทร รับผิดชอบ ด้านกีฬา และระบบเครือข่ายฐานข้อมูล

นายอดิศร รับผิดชอบ ด้านทุนกู้ยืม

นายขวัญชัย รับผิดชอบ ด้านทุนกู้ยืม

นายวิเชียร รับผิดชอบ ด้านกิจกรรม

ว่าที่ร้อยโทบุญญติ รับผิดชอบ ด้านกิจกรรมศูนย์เวช

#### 5.2 การอบรมนิสิตทำงาน

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดการอบรมนิสิตที่ผ่านการสัมภาษณ์ในการสมัครงานพิเศษกับสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ซึ่งได้เชิญรองอธิการบดี ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ มาเป็นผู้ให้การอบรม โดยเลื่อนจากวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2554 โดยขอให้เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

#### 5.3 การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของคณะวิทยาศาสตร์ฯ

อาจารย์ธีรวัฒน์ แจ้งเรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2554 ที่ประชุมต่างลงความเห็นที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยกิจกรรมและจัดสรรอุปกรณ์ในการแข่งขันดังกล่าวได้ เนื่องจากวันและเวลาในการจัดการแข่งขันกีฬานั้น ตรงกับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ประชุมครั้งต่อไป ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เลิกประชุมเวลา 10.50 น.

นางสาวนันทิ เฟื่องฟู ผู้บันทึกการประชุม  
อาจารย์สายัน พุทธลา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม